



ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง

เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ถือปฏิบัติ โดยให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลจอมทองได้ถือปฏิบัติ ตามประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลจอมทองจึงกำหนด แนวทางปฏิบัติ ในการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. โรงพยาบาลจอมทอง เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในโรงพยาบาล จอมทอง มีหน้าที่ในการส่งเสริมค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะ พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปใน แนวทางประหยัด มัธยัสถ์ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. โรงพยาบาลจอมทอง ขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาส ต่าง ๆ โดยวิธีการ ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัด ต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ใน รูปแบบที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้า สมุนไพร สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะ รัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๓. ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลจอมทอง เฝ้าระวังกำกับดูแลให้เป็นไปตามประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง